



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๓/๐

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อต ๔๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านดุง พิบูลย์รักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๓๕

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว มีวิสัยทัศน์ คือ เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ มีเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี คือ เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) เมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) และเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชนร้อยละ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองตามลำดับ รวมทั้งมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง/ใช้บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของเทศบาลทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งให้เทศบาลในพื้นที่ใช้เป็นแนวทาง และมาตรการในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรงค์ คลังเงิน)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๙๘

Email : dolaud81@gmail.com

<input type="checkbox"/> ก.บ.ท.	<input type="checkbox"/> ฝ่ายเจ้าประชุม
<input type="checkbox"/> ก.บ.ค.	ประจำเดือน
<input checked="" type="checkbox"/> ก.บ.ร.	
<input type="checkbox"/> ก.บ.ก.	
<input type="checkbox"/> ก.บ.ง.	

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๐๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๗๔๕๗
วันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒
.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๑.๔/๖๘๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว มีวิสัยทัศน์ คือ เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ มีเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี คือ เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) เมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) และเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชนร้อยละ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองตามลำดับ รวมทั้งมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง/ใช้บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของเทศบาลทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้เทศบาลในพื้นที่นำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถสืบค้นแนวทางดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือที่ส่งมาด้วย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีแผนงานสำรวจและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิท เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ว่าที่ ร.ต. ก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ โทร. ๐๘-๕๗๘๘-๓๔๙๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 28100
วันที่ 22 พ.ค. 2562
เวลา

ที่ ทส ๑๐๑๑.๔/ ๖ ๘ ๒ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเห็นควรผลักดันเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบูรณาการความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ แนวทางฯ มีวิสัยทัศน์ คือ เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภูมิคุ้มกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ และมีเป้าหมายในระยะ ๒๐ ปี คือ เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) เมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) และเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชนร้อยละ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง ตามลำดับ รวมทั้ง มีพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง/ใช้บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อคน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลทั่วประเทศ ดังนั้น สำนักงานนโยบายฯ จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ เพื่อเทศบาลทุกขนาดทั่วประเทศ นำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ 691
วันที่ 22 พ.ค. 2562
เวลา 16.16

ในส่วนที่...



ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ มีแผนงานสำรวจและติดตามการประเมินผลการค้าเงินงานตาม
แนวทางฯ และจักขอประสานงานมาในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔

